

บทที่ 5

วิเคราะห์ห่อผลและแปลความหมายห่อผล

ในการวิเคราะห์และแปลความหมายห่อผล โถงการพิจารณาออกเป็น 2
ชั้นตอน ดังนี้.-

1. พิจารณาขวัญในการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อขวัญและพิจารณาภูมิหลังทางสังคมที่อาจมีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างขวัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญ

การพิจารณาขวัญการปฏิบัติงานของคณากรวาคณน

การพิจารณาขวัญการปฏิบัติงานก็โดยการตรวจสอบสภาพขวัญ จากตัวชี้บอกที่
ละตัวที่นำไปตั้งเป็นคำถาม โดยนวิจยกำหนดขอสมมติ (Assumption) ว่าคำถาม
แต่ละขอในแบบวัดขวัญมีน้ำหนักเท่า ๆ กัน สามารถนำคะแนนมารวมกันเพื่อประเมิน
ระดับขวัญได้ ผลการวิเคราะห์ได้แยกทีละปัจจัยดังนี้

1. คำนนี้ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน คำนนี้ค่านนี้คนงานจะแสดง
ออกถึงความรู้สึก ที่ตนคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ควยการมีส่วนร่วมทำ
ใตงานนั้นใทบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเกิดความรู้สึกที่ว่าหน่วยงานยอมรับเห็นความ
สำคัญของผูปฏิบัติงาน คำนนี้ประกอบควยคำถาม ดังนี้

- ก. ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนทำใตถนนหนทางสะอาดเรียบร้อย
- ข. หน่วยงานของท่านเห็นว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยใตถนนหนทางสะอาด
เรียบร้อย
- ค. ท่านเพียงคนเดียวไม่อาจทำใตถนนหนทางสะอาดได้
- ง. งานกรวาคณนเป็นงานที่ค่าตอย หน่วยงานไม่คอยใตความสำคัญ
และเมื่อใตคะแนนค่าตอยของทุกปัจจัยแล้วนำมาจัดระดับตามเกณฑ์การใต
คะแนนที่ใตกล่าวมาแล้วข้างคน ปรากฏคำถามการกระจายดังนี้

ตารางที่ 5

อัตราส่วนร้อยละของการกระจายของดัชนีด้านความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนร้อยละ
ต่ำมาก	2	1.5
ต่ำ	6	4.5
ปานกลาง	76	56.7
สูง	33	24.6
สูงมาก	17	12.7
รวม	134	100

จากตารางแสดงการกระจายของดัชนีด้านการปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ซึ่งได้ให้คะแนนและจัดระดับตามเกณฑ์ที่โลกลาวทางคนแล้ว ปรากฏว่าคนงานส่วนใหญ่ 56.7 % มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง 24.6 % มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในระดับสูง 12.7 % 4.5 % และ 1.5 % จัดอยู่ในระดับต่ำและต่ำมากตามลำดับ และเมื่อได้คำนวณค่ามัธยฐานเลขคณิตของดัชนีแล้ว ได้ค่า 3.4 ในช่วง 5 คะแนน จึงกล่าวได้ว่าคนงานกว่าครึ่งมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

2. ดัชนีด้านความรู้สึกรับผิดชอบที่มีต่อหน่วยงาน ดัชนีด้านนี้คนงานกว่าครึ่ง จะแสดงออกด้วยการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ด้วยความตั้งใจ โดยคำนึงถึงหน้าที่ รับผิดชอบ หากมีหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาขอรองมา ประกอบด้วยคำถาม ดังนี้
- ก. แนววาปริมาณงานที่รับผิดชอบจะมากแค่ไหนที่ทำงานได้เรียบร้อย
 - ข. ท่านมักมาปฏิบัติงานและกลับตรงตามเวลาเสมอ
 - ค. ท่านปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือเสมอ หากกพบ. หรือผู้บังคับบัญชาขอรองมา
 - ง. ท่านเคยละทิ้งหน้าที่ไปทำธุรกิจส่วนตัวบ้างเหมือนกัน

จ. บางครั้งท่านก็มาไม่ทัน เวลาและ เคยกลับก่อน เวลาทำงานเหมือนกัน

จ. ท่านไม่ยากที่จะปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มีโรงงานในหน้าที่ของท่านเลย แต่ก็

ต้องจำใจปฏิบัติ

เมื่อรวมคะแนนของคำถามและนำมาแจกแจงความถี่ปรากฏว่า ดังนี้

ตารางที่ 6

แสดงอัตราส่วนร้อยละของการกระจายของดัชนีความรู้สึกรับผิดชอบที่มีต่อหน่วยงาน

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนร้อยละ
ต่ำมาก	13	9.7
ต่ำ	26	19.4
ปานกลาง	71	54.5
สูง	18	13.4
สูงมาก	4	3.0
รวม	134	100

จากตารางจะเห็นได้ว่าคนงานส่วนใหญ่ 54.5 % มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน่วยงานในระดับปานกลาง 19.4 , 13.4% มีความรู้สึกรับผิดชอบในระดับต่ำและสูง ส่วนอีก 9.7% และ 3.0% มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน่วยงานในระดับต่ำมากและสูงตามลำดับ และเมื่อคำนวณหาค่ามัธยฐานของคำถามที่ประกอบ เป็นมีปัจจัยของคณงานทั้งหมดแล้วปรากฏค่า 2.8 ซึ่งเป็นค่าในระดับปานกลาง จึงกล่าวได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคณงานกว่าคณคนมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน่วยงานในระดับปานกลาง

3. คำนี้อ่านความรู้สึกประสบความสำเร็จ ความรู้สึกต่อค่านี้อ่านนี้จะแสดงออก
ในค่านความคิดเห็นที่มีต่อการที่ตนเองประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพียงใดโดย
พิจารณาถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง การได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากผู้นบังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานโดยผลดี คำนี้อ่านนี้ประกอบด้วยคำถาม ดังนี้

- ก. การได้รับคำชมเชยจากผู้นบังคับบัญชาทำให้เกิดมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงาน
- ข. ท่านตั้งใจปฏิบัติงานและหวังว่า จะได้รับการเลื่อนชั้น เป็นผู้ควบคุมงาน
- ค. ถึงจะปฏิบัติงานโดยผลดีเพียงไรก็ไม่ได้รับการชมเชยจากผู้นบังคับบัญชา
- ง. ท่านมองไม่เห็นทางว่าจะได้เลื่อนชั้น เป็นผู้ควบคุมงานได้เลยแม้จะปฏิบัติ

งานดี

4. คำนี้อ่านความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน คำนี้อ่านนี้วัดได้จากความรู้สึก
ของพนักงานที่มีต่องานในตำแหน่งของตนที่มีความมั่นคงถาวรแค่ไหน พอจะเชื่อมั่นได้
เพียงไรว่าตนจะถูกออกจากงานโดยไม่มีความคิด นอกจากนี้แล้วยังรวมถึงความรู้สึก
ที่ได้รับความยุติธรรมที่ทัดเทียมกับผู้อื่นภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยคำถาม
ดังนี้คือ

- ก. ท่านพึงพอใจในงานที่ท่านอยู่เนื่องจากเป็นงานที่มีมั่นคงถาวร ไม่คงกลัว
ว่าจะถูกออกจากงานโดยง่าย ๆ
- ข. ท่านไม่เคยหวังวิตกว่าจะถูกกลั่นแกล้ง
- ค. ท่านมีความกังวลใจอยู่บ้างในเรื่องที่อาจให้ถูกออกจากงาน หากไม่เป็น
ที่พอใจของผู้นบังคับบัญชา
- ง. ไม่วันใดก็วันหนึ่งท่านอาจถูกสั่งให้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานโดยท่านไม่

เต็มใจ

ผลกาชกรกระจายตามระดับปรากฏ ดังนี้

ตารางที่ 7

แสดงอัตราส่วนร้อยละของการกระจายของดัชนีด้านความรู้สึกประสบความสำเร็จ

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนร้อยละ
ต่ำมาก	14	10.4
ต่ำ	29	21.6
ปานกลาง	47	35.1
สูง	32	23.9
สูงมาก	12	9.0
รวม	134	100

การกระจายของดัชนีด้านความรู้สึกประสบความสำเร็จนี้ ส่วนใหญ่ 35.1 % กระจายอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือคนงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกประสบความสำเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง 23.9 % และ 21.6 % กระจายอยู่ในระดับสูงและต่ำ ที่เหลือ 10.4 % และ 9.0 % กระจายอยู่ในระดับต่ำมากและสูงตามลำดับ และเมื่อใดก็ตามหากมีดัชนีเลขคณิตของดัชนีแล้ว ปรากฏว่าเท่ากับ 3.0 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางจึงกล่าวได้ว่าคนงานกว่ากึ่งหนึ่งมีความรู้สึกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 8

แสดงอัตราส่วนรอยของการกระจายของดัชนีด้านความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนรอย
ต่ำมาก	7	5.2
ต่ำ	10	7.5
ปานกลาง	62	46.3
สูง	26	19.4
สูงมาก	29	21.6
รวม	134	100

จากตารางจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ของพนักงาน 46.3 % ที่มีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานอยู่ในระดับปานกลาง 21.6 % มีความรู้สึกมั่นคงในระดับสูงมาก มีความรู้สึกในระดับสูง 19.4 % และ 7.5 % และ 5.2 % มีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานอยู่ในระดับต่ำ และต่ำมากตามลำดับ และเมื่อได้ให้คะแนนในคำถามแต่ละข้อของดัชนี นำไปหาค่ามัธยฐานเลขคณิตปรากฏได้ค่า 3.4 ซึ่งกล่าวได้ว่าพนักงานกว่ากึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานในระดับปานกลาง

5. ดัชนีด้านความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของงาน ปัจจัยด้านนี้จะแสดงออกในทัศนคติที่มีต่อความพอใจในสภาพแวดล้อมรอบตัวของผูปฏิบัติงาน เช่นบรรยากาศรอบตัว ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประกอบควยคำถามต่อไปนี้

ก. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น แดดร้อน ฝนตก และต้องฝ่าอันตรายจากขวยยานต์ มิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างไร

ข. ชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่มากไปนัก มีความเหมาะสมกับเงินเดือนอยู่แล้ว



ค. ทานปฏิบัติงานไม่ได้เต็มที่นัก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างทรากคร่าและเสียงก้องอันตราย

ง. หากลดชั่วโมงการทำงานให้น้อยลง ผลงานก็จะดีขึ้น

เมื่อแจกแจงความถี่ตามการแบ่งระดับแล้ว ปรากฏผลการกระจายดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 9

แสดงอัตราส่วนร้อยละของการกระจายของดัชนีด้านความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของงาน

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนร้อยละ
ต่ำมาก	31	23.1
ต่ำ	46	34.3
ปานกลาง	44	32.9
สูง	8	6.0
สูงมาก	5	3.7
รวม	134	100

จากตารางแสดงให้เห็นว่าคนงานส่วนใหญ่ 34.3 % และ 32.9 % มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของงานในระดับต่ำและปานกลาง 23.1 อยู่ในเขตต่ำมาก แสดงว่าส่วนใหญ่ของคนงานยังไม่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของงาน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องทรากคร่าและเสียงก้องอันตราย ดังกล่าวมาแล้ว ที่ได้สื่อเพียง 6.0 % และ 3.7 % ที่มีความพึงพอใจในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งเมื่อใดก็ตามหากมีดัชนีเลขคณิตของปัจจัยด้านนี้แล้ว ปรากฏค่า 2.50 แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนงานกว่ากึ่งหนึ่งไม่มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม หรือความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำ

ในการคำนวณหาค่ามัธยิมเลขคณิตของดัชนีวัดขวัญก็โดยการให้คะแนนค่าตอบของทุกข้อภายในดัชนีนั้น ของคนงานแต่ละคนแล้วดึงนำมาหาค่าเฉลี่ย แล้วจึงจัดระดับตามเกณฑ์การพิจารณาระดับของดัชนี ตามที่โลกลาวมาแล้วในบทที่ 3 ซึ่งผลปรากฏว่าค่ามัธยิมเลขคณิตของดัชนีด้านความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของงาน มีค่าในระดับต่ำสุดในบรรดาดัชนีด้วยกัน และมีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ แสดงให้เห็นว่าคนงานยังไม่พึงพอใจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของงาน ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผลสรุปแจ่มแจ้งปรากฏในตารางที่ 12 และเมื่อคำนวณค่าโดยเฉลี่ยของทุกดัชนี ซึ่งเป็นค่าของขวัญในการปฏิบัติงานของคนงานโดยเฉลี่ยแล้ว ปรากฏว่าคนงานกวาดถนนมีขวัญอยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.0 และเมื่อได้วิเคราะห์ขวัญเป็นรายบุคคลแล้วปรากฏผล ดังนี้

ตารางที่ 10

แสดงค่ามัธยิมเลขคณิตของดัชนีวัดขวัญในการปฏิบัติงาน

ดัชนี	ค่ามัธยิมเลขคณิต	ระดับ
ความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน	3.4	ปานกลาง
ความรู้สึกรับผิดชอบ	2.8	ปานกลาง
ความรู้สึกประสบความสำเร็จ	3.0	ปานกลาง
ความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน	3.4	ปานกลาง
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของงาน	2.5	ต่ำ
ค่าเฉลี่ย	3.0	ปานกลาง

ตารางที่ 11

แสดงระดับขวัญของคณงานกวาคณน

ระดับขวัญ	จำนวน	อัตราส่วนร้อย
ขวัญต่ำมาก	22	16.4
ขวัญต่ำ	37	27.6
ขวัญปานกลาง	42	31.3
ขวัญสูง	19	14.2
ขวัญสูงมาก	14	10.5
ยอดรวม	134	100

จากตารางแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วคณงานมีขวัญอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีคณงาน 31.3 % ระดับขวัญต่ำมี 27.6 % ระดับขวัญต่ำมากมี 16.4 % ระดับขวัญสูงมี 14.2 % และระดับขวัญสูงมากมี 10.5 % แต่เมื่อแยกกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ เมื่อนำไปแจกแจงในตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปรากฏว่า คณงาน 73 คน เป็นผู้มีขวัญสูง (54.5 %) และคณงาน 61 คน (45.5 %) เป็นผู้มีขวัญต่ำ

การพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปัจจัยดังกล่าวและการพิจารณากันหลังทางสังคมอันอาจ
มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญ

การพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงานจะได้พิจารณาเป็นรายปัจจัย ทั้งนี้ด้วยการให้คะแนนค่าตอบ เพื่อจัดระดับค่าของปัจจัยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะทราบว่าในแต่ละปัจจัยมีความน้อยเพียงใด ซึ่งความน้อยจะแสดงให้เห็นความสำคัญของปัจจัยนั้นที่มีต่อขวัญ รวมทั้ง เมื่อนำมาแจกแจงลงในตาราง เพื่อวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้นกับขวัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นลักษณะของการกระจายข้อมูลในแต่ละระดับอีกด้วย

และเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อขวัญหรือไม่ จึงได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญเหล่านั้น ด้วยการกำหนดให้ ขวัญเป็นตัวแปรตาม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญเป็นตัวแปรอิสระ อันได้แก่ ปัจจัยด้านความเบี่ยงพอดของรายได้ ความยุติธรรมที่ไ้รับภายในหน่วยงาน ความเหมาะสมของปริมาณงานที่รับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร รวมทั้งความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของนุ้รร่วมงาน ในการทดสอบนั้น จะทำการแจกแจงความถี่ลงในตารางการจรดแบบ 2×2 เพื่อหาความสัมพันธ์ดังกล่าวและเพื่อให้การทดสอบถูกต้องยิ่งขึ้น จึงได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ ด้วยการหาค่า χ^2 สำหรับเกณฑ์การแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มใด 2 กลุ่ม เมื่อจัดลงตารางแล้ว ก็โดยการวิเคราะห์มิติเมตริกเป็นเครื่องแบ่ง กล่าวคือตัวแปรที่มีค่ามิติเมตริกคิด 1.0 - 3.0 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสำคัญและค่า 3.1 - 5.0 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสูง

อย่างไรก็ดี การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญนั้น อาจได้ผลไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะในลักษณะของความสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์นั้น อาจเกิดจากการมีตัวแปรอื่น ๆ แทรกซ้อนอยู่จึงจำเป็นต้องควบคุมตัวแปรเหล่านั้น ในทรรศนควบคุมตัวแปรนั้นได้กำหนดให้ภูมิหลังทางสังคมของคณงานกว่าคณนเป็นตัวแปรควบคุมซึ่งได้แก่

1. อายุ
2. สภาพการสมรส
3. ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
4. ภูมิลำเนาเดิม

ในการนำตัวแปรควบคุมมาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญนั้นมีให้นำตัวแปรควบคุมทุกตัว เขามาควบคุมในทุกปัจจัย ด้วยเหตุที่ภูมิหลังบางอย่างก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทั้งนี้จะได้พิจารณาเป็นรายปัจจัยดังนี้

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้ จะได้น่ากมิหลัง
 ทางด้าน อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงงาน เขามาควบคุม เนื่องจาก
 ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า อายุ ของคนงานก็ดี การที่คนงานยังเป็นโสดหรือสมรสแล้วก็ดี
 รวมทั้งการมีระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงงาน นั้น น่าจะมีอิทธิพลคือ ความเพียงพอของรายได้
 อันจะนำไปสู่การมีขวัญดีหรือไม่เพียงใด

ข. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรมในหน่วยงาน ผู้วิจัยได้น่ากมิหลัง
 ทางด้าน อายุ ระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงงาน มาเป็นตัวควบคุม ด้วยเหตุที่ระดับของอายุ
 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงงานน้อย ทำให้เกิดความแตกต่างกันในการพิจารณาความยุติ-
 ธรรม

ค. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปริมาณที่รับผิดชอบ ได้น่ากมิหลังทางด้าน
อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงงาน เนื่องจากความแตกต่างของอายุ
 ของสถานภาพการสมรส และระยะเวลาการปฏิบัติงงานที่แตกต่างกัน น่าจะมีผลต่อความ
 สัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

ง. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์กับผู้งกับบัญชา ได้น่ากมิหลัง
 ทางด้าน อายุ ระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงงาน เนื่องจากการมีอายุนานน้อย ย่อมสัมพันธ์
 กับระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงงาน ซึ่งหมายความว่าผู้มีอายุนานอาจจะปฏิบัติงงานมานาน อาจ
 จะเป็นผู้งบรและเขาใจผู้งบกับบัญชาดีกว่า ผู้ที่เพิ่งปฏิบัติงงานใหม่ ๆ หรืออาจเป็นใ้
 ที่ปฏิบัติงงานมานานอาจเห็นความบกพร่องหรือไม่พึงพอใจผู้งบกับบัญชา ความสัมพันธ์
 จึงไม่เป็นที่พึงพอใจ

จ. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของ เพื่อน
 รวมงาน ได้น่ากมิหลังทางด้าน อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงงาน ภูมิ-
ลำนเนาเดิม เป็นตัวควบคุม ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ความแตกต่างในด้านอายุ สถานภาพการสมรส
 การที่ใ้ปฏิบัติงงานมาควยระยะเวลาที่มากน้อย จะมีส่วนสัมพันธ์กับการมีสัมพันธ์ภาพกับ
 เพื่อนรวมงาน แมแต่ภูมิลำนเนาเดิมของตนเองก็น่าจะมีส่วนในการสร้างสัมพันธ์ภาพนี้

ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้

ปัจจัยด้านรายได้นับว่ามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคนงานกว่าคณนมากที่สุด ซึ่งกล่าวถึงความเพียงพอหรือไม่ของรายได้ น่าจะส่งผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากปรากฏว่าคนงานมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวแล้ว ย่อมเป็นทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การมีขวัญดีในการปฏิบัติงาน ในทางตรงข้ามถ้าหากปรากฏว่าคนงานมีรายได้ไม่เพียงพอแล้วน่าจะเป็นทางนำไปสู่การมีขวัญต่ำ ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยนี้ประกอบด้วยคำถาม 2 ข้อ คือ

1. ท่านมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัว เองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข โดยไม่เดือดร้อน

2. เงินเดือนที่ได้รับน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับรายจ่าย

เมื่อให้คะแนนคำถามของทั้ง 2 ข้อ ของคนงานทั้งหมดแล้วแจกแจงคนงานตามระดับของดัชนี ความเกณฑ์ใดกำหนดไว้ ปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ 12

แสดงอัตราส่วนรอยของการกระจายของปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้จำแนกตามระดับ

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนรอย
ต่ำมาก	48	35.8
ต่ำ	45	33.6
ปานกลาง	31	23.1
สูง	4	3.0
สูงมาก	6	4.5
รวม	134	100

จากตารางจะเห็นได้ว่าคนงานส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 35.8 % เห็นว่ารายได้น้อยเพียงพอรดับต่ำมาก และ 33.6 % จัดอยู่ในระดับกำลัง 2 ระดับนี้ มีคนงานรวมเกือบ 70 % 23 % ของคนงานกว่ากอนมีความเห็นต่อความเพียงพอของรายได้ออยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอีก 4.5 % และ 3.0 % เป็นผู้มีรายได้น้อยมากและสูงตามลำดับ ซึ่งเมื่อได้ให้คะแนน การหากำไรชนิดพิเศษของปัจจัยด้านนี้แล้วปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าคือ 2.23 เป็นการยืนยันให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนงานกว่ากอนยังมีรายได้น้อยเพียงพอสั่งที่ขอมขอสั่ง เกตของผู้อยู่แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ เนื่องจากปรากฏว่าคนงานกว่ากอนส่วนใหญ่มีอิสระในการปฏิบัติงานไม่ค่อยต้องมีการติดต่อกับผู้บังคับบัญชา เนื่องจากปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติงานมีอิสระในส่วนงาน จึงชอบที่จะคิดสรรหาในขณะปฏิบัติงาน นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีรายได้น้อยเพียงพอกับการใช้จ่าย ซึ่งก็แสดงให้เห็นได้จากการกั้มเงินในหมคนงาน การ เล่นแชร์ และเปียรในอัตราสูงบางครั้ง เพื่อยเทาเงินคน การกั้มเงินสวัสดิการ ถ้าหากจะพิจารณาอย่างผิวเผินแล้ว คนงานกว่ากอนเหล่านี้จะมีรายได้น้อยเพียงพอดการยังชีพเพราะปรากฏว่าคนงานเหล่านี้จะมีรายได้น้อยเฉลี่ยเกือบ 2,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนในวันหยุด

จึงกล่าวได้ว่ากรณีหรือไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นของนเองซึ่ง เป็นการกระทบกระเทือนและมีผลต่อความเพียงพอของรายได เพราะหมายถึงค่าใช้จ่ายภายในที่จะตองเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ไม่มบ้านเป็นของนเอง แต่กรณีหรือไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นของนเองมิได้มีความสัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน และเมื่อได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนี้กับขวัญแล้ว ปรากฏว่า ขวัญกับรายได้นมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การมีรายได้นเพียงพอดการยังชีพ จะนำไปสู่การมีขวัญดี ส่วนผู้มีรายได้นเพียงพอกก็จะมีขวัญต่ำในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่จัดได้ว่าสูงคือค่าความสัมพันธ์ได้ .75 ซึ่งปรากฏว่าผู้มีรายได้นเพียงพอ 78.1 % เป็นผู้มีขวัญสูง 21.9 % เป็นผู้มีขวัญต่ำ และกลุ่มผู้มีรายได้นเพียงพอ 67.1 % เป็นผู้มีขวัญต่ำ 32.9 % เป็นผู้มีขวัญสูง และยังพบต่อไปอีกว่าคนงาน 52.2% มีรายได้นเพียงพอ อีก 47.8 % ที่มีรายได้นเพียงพอ

ตารางที่ 13

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้

ความเพียงพอของรายได้	ขวัญ		รวม
	สูง	ต่ำ	
รายได้เพียงพอ	78.1%(50)	21.9%(14)	47.8(64)
รายได้ไม่เพียงพอ	32.9%(23)	67.1%(47)	52.2(70)
รวม	54.5(73)	45.5(61)	100%(134)

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้อื่น เป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงเพียงใด จึงไต่ถามตัวแปรตามอื่นหลัง ทางด้านอายุ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 14 ดังนี้

ตารางที่ 14

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้จำแนกตามอายุ

อายุ	ความเพียงพอของรายได้	ขวัญ		ยอดรวม
		สูง	ต่ำ	
40 - 60 ปี	รายได้เพียงพอ	55.6%(10)	44.4%(8)	31.6(18)
	รายได้ไม่เพียงพอ	30.8%(12)	69.2%(27)	68.4(39)
	รวม	38.6%(22)	61.4%(35)	100%(57)
18 - 39 ปี	รายได้เพียงพอ	86.9%(40)	13.1%(6)	59.7%(46)
	รายได้ไม่เพียงพอ	35.5%(11)	64.5(20)	40.3(31)
	รวม	66.2%(51)	33.8%(26)	100%(77)

จากการวิจัยจะเห็นว่าเมื่อพิจารณาหลังทางตามอายุ เขามาควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับรายได้แล้ว พบว่ารูปแบบของความสัมพันธ์ยังคงมีลักษณะเช่นเดิมก่อนทำการควบคุม เพียงแต่ความสัมพันธ์นั้นแตกต่างกันในความมากน้อย กล่าวคือ เมื่อแยกกลุ่มอายุแล้วพบว่า ในกลุ่มผู้มีอายุสูงและมีรายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่จะมีขวัญสูง (55.6%) ส่วนผู้มีรายได้น้อยเพียงพอส่วนใหญ่ จะมีขวัญต่ำ (69.2%) แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าความสัมพันธ์ที่แตกต่างระหว่างกลุ่มรายได้ จำแนกตามขวัญมีไม่มากนัก จึงปรากฏค่าความสัมพันธ์เพียง .45 ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรทั้ง 2 ก่อนทำการควบคุม และจากการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า คนงานกลุ่มอายุสูงนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญต่ำ 61.4% ทั้งนี้ เพราะการมีอายุสูงและคงปฏิบัติงานหนัก เหนือกว่าคนหนุ่ม อาจก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ นอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นว่าการมีอายุสูงนั้น หมายถึงการที่จะคงรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายในครอบครัวสูงตามไปด้วย เพราะปรากฏว่าส่วนใหญ่ถึง 68.4% ที่มีรายได้น้อยเพียงพอ

ส่วนในกลุ่มอายุที่ระหว่าง 18 - 39 ปี พบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับรายได้ เห็นเด่นชัดขึ้น กล่าวคือ ผู้มีรายได้น้อยเพียงพอส่วนใหญ่ถึง 81.9 % มีขวัญสูง และ 64.5 % เป็นผู้มีรายได้น้อยเพียงพอ เป็นผู้มีขวัญต่ำ จากการทดสอบความสัมพันธ์ปรากฏค่าสูงถึง .85 และในกลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญสูงและมีรายได้น้อยเพียงพอ นั้นแสดงให้เห็นว่าอายุยังไม่มากไปนักอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการครัว ครอบครั น้อยกว่า ทั้งนี้เพราะเพียงจะทำการสมรส จำนวนบุตรหรือการเสียสละและอื่น ๆ ยังคงมีไม่มากเท่ากลุ่มผู้มีอายุสูง

ตารางที่ ๑๕

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้ จำแนกตามการสมรส

สถานภาพการสมรส	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
โสด			
รายได้เพียงพอ	88.9%(8)	11.1%(1)	47.4%(9)
รายได้ไม่เพียงพอ	30.0%(3)	70.0%(7)	52.6%(10)
รวม	57.9%(11)	42.1%(8)	100%(19)
แต่งงานแล้ว			
รายได้เพียงพอ	84.0%(42)	16.0%(8)	43.5%(50)
รายได้ไม่เพียงพอ	30.8%(20)	69.2%(45)	56.5%(65)
รวม	53.9%(62)	46.1%(53)	100%(115)

เมื่อนำสถานภาพการสมรสซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนโสดกับกลุ่มที่แต่งงานแล้ว พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้ในทั้ง 2 กลุ่มนั้น มีความสัมพันธ์กันเห็นเด่นชัดขึ้น กล่าวคือ ในกลุ่มคนโสดและมีรายได้เพียงพอส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญต่ำ(70.0%) ส่วนในกลุ่มคนที่แต่งงานแล้ว และมีรายได้เพียงพอส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญสูง(84.0%) ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่จะมีขวัญต่ำ(69.2%) ฤๅอย่างไรรู้ก็ ความแตกต่างกันในสถานภาพการสมรสมิได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในระดับของขวัญและความมีรายได้เพียงพอหรือไม่ฤๅอย่างใด ทั้งนี้เพราะไม่ว่าคนโสดหรือแต่งงานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญสูง และส่วนใหญ่ของคนทั้ง 2 กลุ่มสถานภาพก็มีรายได้ไม่เพียงพอ

ตารางที่ 16

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้ จำแนกตามระยะเวลา
ตามที่ได้ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
1 - 5 ปี			
รายได้เพียงพอ	79.5%(31)	20.5%(8)	55.1%(39)
รายได้ไม่เพียงพอ	33.3%(13)	66.7%(26)	44.9%(39)
รวม	53.8%(44)	46.2%(34)	100%(78)
6 - 11 ปี			
รายได้เพียงพอ	76.0%(19)	24.0%(6)	44.6%(25)
รายได้ไม่เพียงพอ	32.3%(10)	67.7%(21)	55.4%(31)
รวม	55.4%(29)	44.6%(25)	100%(56)

จากตารางจะเห็นได้ว่า เมื่อนำระยะเวลาปฏิบัติงานมากน้อยมาควบคุมแล้ว ผลปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้นั้นยังคงมีอยู่ในลักษณะเดิม เพียงแต่ความสัมพันธ์นั้นมากน้อยกว่าความสัมพันธ์ก่อนที่จะควบคุมเล็กน้อยทั้ง 2 กลุ่มอายุ กล่าวคือ เดิมที่ความสัมพันธ์เท่ากับ .75 และเมื่อควบคุมด้วยระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปรากฏว่าในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานระยะสั้น ความสัมพันธ์เดิมเป็น .77 และในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมาระยะนาน ปรากฏว่าความสัมพันธ์ .74 ซึ่งต่ำกว่าเดิมเล็กน้อย จึงไม่ถือว่าการระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีส่วนสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 แດอย่างใด และการแยกกลุ่มนี้ จะเห็นได้ว่าในทั้ง 2 กลุ่ม การปฏิบัติงานส่วนใหญ่

จะมีขวัญสูง แต่ในกลุ่มที่ปฏิบัติงานมานาน มีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพียงพอ ส่วนกลุ่มที่ปฏิบัติงานมานาน มีแนวโน้มที่รายได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานมานาน น่าจะสัมพันธ์กับอายุและสถานภาพการสมรส การมีบุตร ซึ่งน่าจะเป็นผู้มีภาระรับผิดชอบมากทั้งรายได้ไม่เพียงพอ

เมื่อนำสถานภาพการสมรสควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเพียงพอของรายได้แล้วปรากฏความสัมพันธ์ยังคงมีอยู่ และความสัมพันธ์ทั้ง 2 กลุ่ม สถานภาพมีลักษณะเด่นชัดขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ความเป็นโสดหรือแต่งงานแล้วมิได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกันในระดับของขวัญ รวมทั้งความมีรายได้เพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้จากรางจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าโสดหรือแต่งงานแล้ว ส่วนใหญ่จะมีขวัญสูง และมีรายได้ไม่เพียงพอ

2. ปัจจัยด้านความยุติธรรมภายในหน่วยงาน บุคคลยอมรับต่อการความเสมอภาค ความทัดเทียมกันในการปฏิบัติงานของผู้นับตั้งบัญชา ถ้าหากคนปฏิบัติงานมีความเห็นว่าตนเองได้รับการปฏิบัติคอบอย่างยุติธรรม ยอมก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านนี้ คนงานจะแสดงออกด้วยทัศนคติที่มีความพอใจหรือไม่พอใจต่อการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความเห็นว่า อย่างน้อยผู้นับตั้งบัญชา มีความเที่ยงธรรมในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่เพียงใด ปัจจัยนี้ประกอบด้วยคำถาม 4 ข้อ

- ก. ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม
- ข. ผู้นับตั้งบัญชาของท่านมีความเที่ยงธรรมมา ควรพินิจถือ
- ค. ในการพิจารณาความดีความชอบท่านรู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมมีการ เล่นพวก
- ง. ผู้นับตั้งบัญชาของท่านไม่ค่อยให้ความยุติธรรมแก่ท่าน

ตารางที่ 17

แสดงอัตราส่วนร้อยละของการกระจายของปัจจัยด้านความยุติธรรมในหน่วยงานจำแนกตาม
จำแนกตามระดับ

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนร้อยละ
ต่ำมาก	11	8.2
ต่ำ	28	21.0
ปานกลาง	51	38.1
สูง	27	20.1
สูงมาก	17	12.7
รวม	134	100

ความยุติธรรมในหน่วยงานปรากฏว่าคนงานส่วนใหญ่ 38.1% ที่เห็นว่าความยุติธรรมที่ตนได้รับจากหน่วยงานมีเกณฑ์ที่อยู่ในระดับปานกลาง 21.0% และ 20.1% เห็นว่าตนเองได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงานในระดับต่ำและสูงที่เหลือ 12.7% และ 8.2% มีความเห็นต่อความยุติธรรมภายในหน่วยงานว่ามีความยุติธรรมในระดับสูงมากและต่ำมากตามลำดับ และเมื่อได้คะแนนในแต่ละคำตอบ ของคนงานทุกคนแล้วนำมาคำนวณหาค่ามัธยฐานและขีดกลางปรากฏ 3.2 ซึ่งเป็นค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จึงกล่าวได้ว่าคนงานกว่าครึ่งมีความเห็นต่อปัจจัยค่านี้อยู่ในระดับปานกลาง ในการปฏิบัติงานนี้อาจเป็นไปได้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความดี ความชอบ หรือปฏิบัติตนต่อคนงานไม่เท่าเทียมกัน เพราะการทำงานในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่อาจเกิดความบกพร่องหรือตรวจตราไม่ทั่วถึง ซึ่งการพิจารณาความดีความชอบนั้นก็จะเป็นไปตามการเสนอของผู้ควบคุมงานที่มีความใกล้ชิดกับคนงานกว่า และผู้ควบคุมงานแต่ละคนไม่ได้คุมงานของคนงานทุกคน จึงเปรียบเทียบไม่ได้ว่า คนงานคนใดที่ควรจะได้รับพิจารณาที่ดีกว่า

จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปัจจัยค่านี้อยู่ในหน่วยงานปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ 18

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรมในหน่วยงาน

ความยุติธรรมในหน่วยงาน	ขวัญ		รวม
	สูง	ต่ำ	
เห็นว่าได้รับความยุติธรรม	67.9% (53)	32.1% (25)	58.2% (100%)
เห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรม	35.7% (20)	64.3% (36)	41.8% (56)
รวม	54.5% (73)	45.5% (61)	100% (134)

จะเห็นได้ว่าขวัญกับการได้รับความยุติธรรมหรือไม่ในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือปรากฏผู้ที่เห็นว่าตนได้รับความยุติธรรมในการพิจารณา ความดีความชอบก็ดี หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของตนให้ความเป็นธรรม กับตนในทุก ๆ เรื่อง เท่าเทียมกับผู้อื่น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้

มีขวัญสูง และกลุ่มที่เห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ส่วนใหญ่จะมีขวัญต่ำ ทั้งนี้สอดคล้องกับการคำนวณทางสถิติ ซึ่งได้ค่าความสัมพันธ์ .58 จึงกล่าวได้ว่าในการปฏิบัติงานนั้น บุคคลย่อมต้องการความยุติธรรม ที่ทัดเทียมกัน เพื่อนร่วมงานซึ่งหากได้รับการตอบสนองยอมนำไปสู่การมีขวัญดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากตารางจะเห็นได้ว่าคนงานส่วนใหญ่ 50.2% เห็นว่าได้รับความยุติธรรมในหน่วยงานแล้ว

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้นำตัวแปรตามอายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเข้าควบคุมเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรมดังกล่าว ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้

ตารางที่ 19

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรมภายในหน่วยงานจำแนกตามอายุ

ความยุติธรรมในหน่วยงาน อายุ	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
40 - 60 ปี			
ได้รับความยุติธรรม	70.54% (21)	30% (9)	52.6% (30)
ไม่ได้รับความยุติธรรม	40.7% (11)	59.3% (16)	47.4% (27)
รวม	56.1% (32)	43.9% (25)	100% (57)
18 - 39 ปี			
ได้รับความยุติธรรม	66.63% (32)	33.3% (16)	62.3% (48)
ไม่ได้รับความยุติธรรม	31.0% (9)	69.0% (20)	37.7% (29)
รวม	53.2% (41)	46.8% (36)	100% (77)

เมื่อนำภูมิหลัง ด้านอายุเข้ามาควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรมแล้ว ปรากฏความสัมพันธ์ ยังมีรูปแบบเดิมอยู่และกลับเห็นถึงความสัมพันธ์เด่นชัดในกลุ่มอายุ 18 - 39 ปี เพราะปรากฏความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนที่จะควบคุมเป็น .63 ส่วนในกลุ่มอายุ 40 - 50 ปี ความสัมพันธ์ลดลงเล็กน้อยคือมีความสัมพันธ์ .54

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 กลุ่มอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญสูงและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความได้
 ได้รับความยุติธรรมในหน่วยงานแล้ว แสดงถึงการจำแนกงานกลุ่มอายุ มิได้มีความหมายต่อความ
 สัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรมเลย แต่อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองกลุ่มอายุส่วนใหญ่จะเป็นผู้มี
 ขวัญสูง ซึ่งอัตราส่วนของระดับระหว่างกลุ่มอายุไม่ต่างกันนัก คือ กลุ่มอายุ 40 - 60 ปี
 56.1% มีขวัญสูง และ 43.9% มีขวัญต่ำ ส่วนกลุ่มอายุ 18 - 39 ปี 53.2% มีขวัญสูงและ
 46.8% มีขวัญต่ำ นอกจากนั้นแล้ว อายุมิได้ให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านความยุติธรรมเลย
 เนื่องจากปรากฏว่าในทั้งสองกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงาน
 แล้ว จึงแสดงให้เห็นว่าการควบคุมควยอายุในตารางความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรม
 นั้นไม่มีความหมาย

ตารางที่ 20

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความยุติธรรมจำแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ความยุติธรรมในหน่วยงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
<u>1 - 5 ปี</u>			
ได้รับความยุติธรรม	74.1% (40)	25.9% (14)	69.2% (54)
ไม่ได้รับความยุติธรรม	33.3% (8)	66.7% (16)	30.8% (24)
รวม	61.5% (48)	38.5% (30)	100% (78)
<u>6 - 11 ปี</u>			
ได้รับความยุติธรรม	54.2% (13)	45.8% (11)	42.9% (24)
ไม่ได้รับความยุติธรรม	37.5% (12)	62.5% (20)	57.1% (32)
รวม	44.6% (25)	55.4% (31)	100% (56)

เมื่อควบคุมควยระยะเวลาที่ปฏิบัติงาปรากฏว่าความสัมพันธ์ยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม และ
 แลวปรากฏค่านในกลุ่มที่ปฏิบัติงามานาน คือความสัมพันธ์เท่ากับ .70 ส่วนกลุ่มที่ปฏิบัติงาไม่นาน
 ความสัมพันธ์ .53 แต่อย่างไรก็ดีในการควบคุมควย ระยะเวลาการปฏิบัติงาที่ใดแสดงให้เห็นว่า
 กลุ่มที่ปฏิบัติงาไม่นาน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีชวญสูงและเห็นว่าได้รับความยุติธรรม ส่วนผู้ปฏิบัติงา
 นาน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีชวญต่ำ และเห็นว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม

แสดงว่าการปฏิบัติงาควย ระยะเวลาอันสั้น ยังไม่เกิด ความเบื่อหน่าย ซึ่งตรงข้าม
 กับผู้ปฏิบัติงาไม่นานได้มีประสบการณ์ได้เข้าในระบบงาน ได้ที่กะตัญกับชวญชานานพอที่จะ
 เขาใจ Dale Yoder ได้กล่าววามื่อระยะเวลาที่ปฏิบัติงาไม่นานมากกว่า 2 ปีขึ้นไปแล้วระดับ
 ชวญของผู้ปฏิบัติงาจะลดลงอย่างรวดเร็ว

²⁸Yoder, op. cit., p. 458.

3. ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงานมีผลกระทบ
 กระทบเพื่อนต่อขวัญโดยตรง กล่าวคือ ถ้าหากความกดดันได้รับมอบหมายหน้าที่การงานมาก
 เกินไป หรือแม้ว่าปริมาณงานเหมาะสมแล้วแต่ปฏิบัติงาน เห็นว่าไม่เหมาะสมของงาน
 ใจ ยอมนำไปสู่การมีขวัญต่ำ ในทางตรงข้ามถ้าปริมาณงานที่รับผิดชอบ ไม่มากเกินไปนัก
 อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานก็จะไม่ท้อแท้ เบื่อหน่าย นั้นยอมนำไปสู่การมีขวัญ
 สูง ปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วยคำถาม 2 ข้อ คือ

ก. ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ไม่มากไปนัก

ข. งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ขณะนี้มีมากเกินไปจึงปฏิบัติงานได้ไม่เรียบร้อยเท่า

ที่ควร

ในการให้คะแนนคำตอบปรากฏค่าดังตาราง ดังนี้

ตารางที่ 21

แสดงอัตราส่วนรอยของการกระจายของปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงาน
 จำแนกตามระดับ

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนรอย
ต่ำมาก	12	9.0
ต่ำ	29	21.6
ปานกลาง	63	47.0
สูง	18	13.4
สูงมาก	12	9.0
รวม	134	100

การกระจายของปัจจัยคานงานกวาดถนน ปรากฏว่า 47.0 % เป็นผู้ที่เห็นว่าปริมาณงานที่ตนรับผิดชอบมีความเหมาะสมแล้ว จัดอยู่ในระดับปานกลาง 21.6 % เห็นว่าปริมาณงานมากเกินไป คือจัดอยู่ในระดับต่ำ อีก 13.9 % เห็นว่าปริมาณงานเหมาะสมคือคืออยู่ในระดับสูง อีก 9 % กระจายอยู่ในระดับต่ำมากและสูงมากเท่ากัน และจากการคำนวณค่าดัชนีเฉลี่ยแล้ว ปรากฏค่าเท่ากับ 2.9 เป็นค่าในระดับปานกลาง แสดงว่าคานงานโดยเฉลี่ยเห็นว่าปริมาณงานที่ตนรับผิดชอบมีไม่มากเกินไปนักเหมาะสมแล้ว ส่วนผู้ที่มีองเห็นว่าปริมาณงานที่ตนรับผิดชอบมากเกินไป ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่กำหนดให้ คานงานกวาดถนนรับผิดชอบการกวาด, ในเนื้อที่ 8000 - 15000 ตารางเมตร โดยมีไคแยกเนื้อที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่นหรือไม ในกรณีที่เป็นชุมชนหนาแน่นจะมีเนื้อที่เท่ากับชุมชนอื่น แต่ปริมาณของขยะย่อมมีมากกว่า คานงานกลุ่มนี้จึงเห็นว่างานมีมากเกินไป

ในการทดสอบความสัมพันธ์ปรากฏค่าในตารางที่ 22 ต่อไปนี้

ตารางที่ 22

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ	ขวัญ		รวม
	สูง	ต่ำ	
ปริมาณงานเหมาะสม	82.8%(58)	17.2%(12)	52.2%(70)
ปริมาณงานไม่เหมาะสม	23.4%(15)	76.6%(49)	47.8%(64)
รวม	54.5%(73)	45.5%(61)	100%(134)

การแจกแจงความสัมพันธ์ไคแบ่งกลุ่มคานงานที่เห็นว่าปริมาณงานเหมาะสมแล้วกับกลุ่มที่เห็นว่าปริมาณงานไม่เหมาะสมมีมากเกินไป ซึ่งผลจากตารางการแจกแจงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ปรากฏความสัมพันธ์อย่างเด่นชัด ก็จะเห็นได้ว่าในจำนวนผู้ที่เห็นว่าปริมาณงานเหมาะสมกับเงินเดือน 70 คน มีขวัญสูง

ถึง 82.8 % อีก 17.2 % เป็นผู้มีชีวิตค่าและในจำนวน 64 คน ที่เห็นว่าปริมาณงานมากเกินไปไม่เหมาะสมกับเงินเดือน มีชีวิตสูง 23.4 % และมีชีวิตค่า 76.6 % และผลการทดลองความสัมพันธ์ควยวิธีทางสถิติก็เห็น เครื่องสนับสนุนอย่างเด่นชัด เพราะปรากฏค่าความสัมพันธ์ถึง .88 ปรากฏว่าส่วนใหญ่ 52.2 % เห็นว่าปริมาณงานเหมาะสม เพื่อตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เป็นความสัมพันธ์แท้จริงเพียงใด หรือมีตัวแปรหรือปัจจัยแทรกซ้อนอยู่ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดให้ตัวแปรตามมีหลังทางตามอายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน มาควบคุมเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 23

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับปริมาณงานที่รับผิดชอบจำแนกตามอายุ

อายุ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ	ชีวิต		ยอดรวม
	สูง	ค่า	
40 - 60 ปี			
ปริมาณงานเหมาะสม	68.4%(13)	31.6%(6)	33%(19)
ปริมาณงานไม่เหมาะสม	13.2%(5)	86.8%(33)	66.7%(38)
รวม	31.6%(18)	64.4%(39)	100%(57)
18 - 39 ปี			
ปริมาณงานเหมาะสม	88.2%(58)	11.8%(6)	66.2%(51)
ปริมาณงานไม่เหมาะสม	38.5%(10)	61.5%(16)	38.8%(26)
รวม	71.4%(55)	28.6%(22)	100%(77)

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับปริมาณงานเมื่อจำแนกตามอายุแล้วยังปรากฏความสัมพันธ์ ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ทั้ง 2 กลุ่ม อายุไม่ต่างไปจากเดิม

มากนัก กล่าวคือ ในกลุ่มอายุ 40 - 60 ปี พบความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปริมาณงาน .87 และกลุ่มอายุ 18 - 39 ปี มีความสัมพันธ์ .85 และยังพบต่อไปว่าในกลุ่มผู้มีอายุ สูงส่วนใหญ่ (66.7%) เห็นว่าปริมาณงานที่ตนรับผิดชอบมากเกินไป และในกลุ่มนี้ปรากฏว่าคนงานขวัญต่ำมากกว่าขวัญสูง เนื่องจากงานกวาดถนนเป็นที่ต้องเห็นใจเหนื่อย ผู้มีอายุ สูงจึงเกิดการท้อแท้ เห็นว่างานมากเกินไป ส่วนในกลุ่มผู้มีอายุต่ำ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ แลว เป็นผู้มีขวัญสูง (76.4%) และในขณะเดียวกันก็ยัง เป็นผู้ที่สู้กับงาน มองเห็นว่าปริมาณ งานที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้น ไม่มากเกินไป (66.2%) จึงกล่าวได้ว่าอายุของผู้ปฏิบัติงานมี ความสัมพันธ์กับปริมาณงานที่รับผิดชอบและขวัญในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 24

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ, จำแนกตามสถานภาพการสมรส

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
สถานภาพการสมรส			
<u>โสด</u>			
ปริมาณงานเหมาะสม	72.7%(8)	27.3%(3)	57.9%(11)
ปริมาณงานไม่เหมาะสม	25.0%(2)	75.0%(6)	42.0%(8)
รวม	52.6%(10)	47.4%(9)	100%(19)
<u>แต่งงานแล้ว</u>			
ปริมาณงานเหมาะสม	84.8%(50)	15.2%(9)	51.3%(59)
ปริมาณงานไม่เหมาะสม	23.2%(3)	76.8%(43)	48.7%(56)
รวม	54.8%(63)	45.2%(52)	100%(115)

เมื่อควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและปริมาณงานที่รับผิดชอบโดยสถานภาพการสมรสแล้ว ยังปรากฏความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมอยู่ แต่ไม่ปรากฏว่าการแบ่งกลุ่มสถานภาพการสมรสจะช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างระดับและความเห็นต่อปริมาณงาน เพราะเหตุที่ทั้งคนงานในทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีขวัญสูงและ เห็นว่าปริมาณงานเหมาะสมแล้ว ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างขวัญกับปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่เปลี่ยนแปลงเฉพาะคนงานที่เป็นโสด ทั้งนี้เพราะปรากฏค่าความสัมพันธ์บนกลุ่มนี้สูงถึง .88 ส่วนในกลุ่มที่แต่งงานแล้วค่าความสัมพันธ์ .78 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความสัมพันธ์ก่อนที่จะได้มีการควบคุม

ตารางที่ 25

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและปริมาณงานที่รับผิดชอบจำแนกตามระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
<u>1 - 5 ปี</u>			
ปริมาณงานเหมาะสม	84.4%(38)	15.6%(7)	57.7%(45)
ปริมาณงานไม่เหมาะสม	24.2%(8)	75.8%(25)	42.3%(33)
รวม	59.0%(46)	41.0%(32)	100%(78)
<u>6 - 11 ปี</u>			
ปริมาณงานเหมาะสม	80.0%(20)	20.0%(5)	44.6%(25)
ปริมาณงานไม่เหมาะสม	22.6%(7)	67.4%(24)	54.4%(31)
รวม	48.2%(27)	51.81%(29)	100%(56)

เมื่อควบคุมด้วยระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงานปรากฏว่า ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญ
 กับปริมาณงานที่รับผิดชอบยังคงมีความสัมพันธ์คงรูปแบบ เดิมอยู่และกับ เห็นความสัมพันธ์
 เกินชัดขึ้น ในทั้ง 2 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่ใ้ปฏิบัติงานมานานน้อยมีผลต่อ
 ความสัมพันธ์ดังกล่าว กล่าวคือ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมานานอย พบความสัมพันธ์ .88 และ
 ในส่วนที่ปฏิบัติงานมานานพบความสัมพันธ์ .96 นอกจากนี้จึงแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มที่
 ปฏิบัติงานมานานอยส่วนใหญจะมีขวัญสูงและมีความเห็นต่อปริมาณงานว่า เหมาะสมแล้ว
 ส่วนในกลุ่มที่ปฏิบัติงานมานานส่วนใหญจะมีขวัญต่ำและมีความเห็นว่าปริมาณงานที่รับ
 ผิดชอบมีมากเกินไป

4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับฌบั้งคัมบัตูธา ถึงโลกลาวแลวว่าฌบั้งคัมบัตูธา มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของฌบั้งคัมบัตูธาเป็นอยางยิ่ง ถาหากปรากฏว่าฌบั้งคัมบัตูธา มีความพึงพอใจในฌบั้งคัมบัตูธา ที่ให้ความเป็นกันเอง นั้นก็แสดงว่าการมีชวัญดี สำหรับการแสดงความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ที่ฌบั้งคัมบัตูธา มีต่อคนยอมเป็นทางนำไปสู่การมีชวัญต่ำไต่ ปัจจัยคานนี้ประกอบด้วยคคำถาม 2 ข้อ คือ

- ก. ฌบั้งคัมบัตูธา มักแสดงความเป็นเจานาย ไม่ให้ความเป็นกันเองกับลูกน้อง
- ข. ฌบั้งคัมบัตูธา ของทานให้ความเป็นกันเอง ซึ่งทานเห็นวานาเลื่อมใส

ผลการแจกแจงการกระจายตามระดับของปัจจัยปรากฏดังนี้

ตารางที่ 26

แสดงอัตราร้อยของผลการกระจายของปัจจัยด้านความสัมพันธ์จำแนกตามระดับ

ระดับ	จำนวน	อัตราร้อย
ต่ำมาก	2.8	21.0
ต่ำ	36	26.9
ปานกลาง	47	35.0
สูง	14	10.4
สูงมาก	9	6.7
รวม	134	100

จากตารางจะเห็นได้ว่าคงาน 35.0 % มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับฌบั้งคัมบัตูธาในระดับปานกลาง 26.9% และ 21.0% ไม่พึงพอใจ กล่าวคือคงานของปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและต่ำมากตามลำดับ ส่วนอีก 10.4% และ 6.7% ที่คงานแสดงความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ที่ฌบั้งคัมบัตูธา มีคงาน ในระดับสูงและสูงมาก ตามลำดับ ซึ่งคามัธมิมเลขคคคของปัจจัยคานนี้ มีคานในระดับปานกลาง คือ 2.8 จึงกล่าวได้ว่าคงานกวาลคณนโดยเฉลี่ยมีความเห็นคอบปัจจัยคานความสัมพันธ์กับฌบั้งคัมบัตูธาในระดับปานกลาง

ตารางที่ 27

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	ขวัญ		รวม
	สูง	ต่ำ	
พึงพอใจในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	69.4%(50)	30.6%(22)	53.7%(72)
ไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	37.1%(23)	62.9%(39)	46.3%(62)
รวม	54.5%(73)	45.5%(61)	100%(134)

จากตารางข้างบนจะเห็นได้ว่าขวัญกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้ที่มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีค่านั่น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญสูง คือ 69.4% และ 30.6% ที่มีขวัญต่ำและในทำนองเดียวกันผู้ที่ไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีค่านั่น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญต่ำ คือ 62.9% และมีขวัญสูง 37.1% จากการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติโดยค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ .58 จึงเป็นการสอดคล้องกับข้อสรุปข้างบน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าคณงานส่วนใหญ่พึงพอใจในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลการวิจัยนี้เป็นการยืนยันค่ากล่าวของ เกมมสุวรรณหกุล²⁹ ที่ว่าผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชารายอ้อมมีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน ของผู้บังคับบัญชาอย่างยิ่ง

²⁹Kasem Suwanakul, *op cit.*, p. 219.

ตารางที่ 28

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา จำแนกตามอายุ

อายุ	ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา	ขวัญ		ยอดรวม
		สูง	ต่ำ	
<u>40 - 60 ปี</u>				
	พึงพอใจ	74.1%(20)	25.9%(8)	47.4%(27)
	ไม่พึงพอใจ	43.3%(13)	56.7%(77)	52.6%(30)
	รวม	57.9%(33)	42.1%(24)	100%(57)
<u>18 - 39 ปี</u>				
	พึงพอใจ	66.7%(30)	33.3%(15)	58.4%(45)
	ไม่พึงพอใจ	31.2%(10)	68.8%(22)	41.6%(32)
	รวม	51.9%(40)	48.1%(37)	100%(77)

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา จำแนกตามอายุจะเห็นได้ว่าในกลุ่มผู้มีอายุสูงส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีขวัญสูง ส่วนในกลุ่มที่มีอายุต่ำ คืออายุระหว่าง 18 - 39 ปี ส่วนใหญ่มีความพอใจในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ในขณะที่เดียวกันก็เป็นผู้มีขวัญสูงด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติงานมานานนอกจากจะเกิดความเบื่อหน่ายในงานซึ่งเห็นว่างานมากเกินไปแล้ว ยังไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาซึ่งตรงข้ามกับผู้ขวัญต่ำที่แสดงความพึงพอใจต่อทั้งปริมาณงานและพอใจในความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีทุกคน และเมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าลักษณะความสัมพันธ์ยังคงรูปแบบเดิมก่อนที่จะได้มีการควบคุมแต่ในกลุ่มอายุน้อยความสัมพันธ์จะมีมากขึ้นเป็น .64 ส่วนกลุ่มอายุสูงความสัมพันธ์คงเดิม คือ .38



ตารางที่ 29 -

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์กับผู้นำ กับบัญชา จำแนกตามระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
<u>1 - 5 ปี</u>			
พึงพอใจ	76.0%(38)	24.0%(12)	64.1%(50)
ไม่พึงพอใจ	30.3%(11)	60.7%(17)	35.0%(28)
รวม	62.8%(49)	37.2%(29)	100%(78)
<u>6 - 11 ปี</u>			
พึงพอใจ	54.5%(12)	45.5%(10)	30.3%(22)
ไม่พึงพอใจ	35.3%(12)	46.7%(22)	60.7%(34)
รวม	42.0%(24)	57.1%(32)	100%(56)

จากตาราง เมื่อใดควบคุมควมระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานมานานก็เพียงใดแล้วก็ยิ่งปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธกับผู้นำ แต่ทั้งนี้มีความแตกต่างกันในระดัที่เท่านี้ ปรากฏว่าในกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานมานาน (1 - 5 ปี) พบว่าความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ตัวแปรเพิ่มขึ้นเป็น .66 แต่ในกลุ่มที่ปฏิบัติงานมานานกลับมีความสัมพันธ์ลดลงเหลือ .38 ในกลุ่มที่ปฏิบัติงานมานานซึ่งปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์กับผู้นำ เห็นเด่นชัดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่ 64.1% มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับผู้นำและ 62.8% เป็นผู้มีขวัญสูง ในกลุ่มที่ปฏิบัติงานมานานส่วน 60.7% ไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์กับผู้นำ จึงปรากฏว่า 57.1% มีขวัญต่ำ

5. ปัจจัยด้านความเป็นมิตร และการช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน ความเป็นมิตร การไม่มีการขัดแย้งและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนร่วมงานยอมรับเป็นแรงผลักดันให้คนงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในขณะเดียวกัน ถ้าคนงานกวาดถนน มีความรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวไม่ว่าจะปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือได้ ยอมรับเป็นทางนำไปสู่การมีขวัญกำลังใจ ปัจจัยนี้ประกอบด้วยคำถามดังนี้

- ก. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสนิทสนมกันดี ไม่มีใครรังเกียจท่าน
- ข. ท่านไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งหรือไม่พอใจกับเพื่อนร่วมงานเลย
- ค. เมื่อมีปัญหาในเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว ท่านมักปรึกษาเพื่อนร่วมงาน
- ง. เพื่อนร่วมงานให้การช่วยเหลือเสมอเมื่อท่านขอความช่วยเหลือไป
- จ. มีเพื่อนร่วมงานบางคนแสดงความรังเกียจไม่อยากคบหาสมาคมกับท่าน
- ฉ. การทำงานร่วมกัน เป็นกุ่มทำให้ท่านมีเรื่องที่ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบางเหมือนกัน
- ช. ท่านไม่เคยปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานเลย ไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
- ซ. ท่านเคยขอความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในบางเรื่อง แต่ก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลย

เมื่อให้คะแนนคำตอบและจำแนกตามระดับสูงต่ำของคามปัจจัยแล้วปรากฏผล

ดังนี้

ตารางที่ 30

แสดงอัตราส่วนรอยของการกระจายของปัจจัยด้านความเป็นมิตรและการช่วยเหลือ
ของผูรรวมงาน จำแนกตามระดับ

ระดับ	จำนวน	อัตราส่วนรอย
ต่ำมาก	22	16.4
ต่ำ	23	17.2
ปานกลาง	62	46.3
สูง	17	12.7
สูงมาก	10	7.4
รวม	134	100

การกระจายของคณงานที่มีความเห็นต่อปัจจัยด้านความเป็นมิตรและการช่วยเหลือของผูรรวมงานปรากฏว่า 46.3% มีค่าในระดับปานกลาง กล่าวคือ มีความเห็นวาตนเองกับเพื่อนรวมงานมีความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกัน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 17.2% และ 16.4% ของคณงานกระจายอยู่ในระดับต่ำ และต่ำมาก อีก 12.7% และ 7.4% กระจายอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จากการคำนวณค่ามัธยิมเลขคณิตมีค่า 2.4 แสดงวาความสัมพันธ์และการช่วยเหลือระหว่างกันในทุกคณงาน เป็นไปในระดับปานกลาง

ตารางที่ 31

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของผู้รวมงาน

ความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกัน ของผู้รวมงาน	ขวัญ		รวม
	สูง	ต่ำ	
มีความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกัน	59.4%(41)	40.6%(28)	51.5(69)
ไม่มีความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกัน	49.2%(32)	50.8%(33)	48.5%(65)
รวม	54.5%(73)	45.5%(61)	100%(134)

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของผู้รวมงาน ปรากฏว่าทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือมีคจมาเป็นมิตรและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นผู้มีขวัญสูง คือประมาณ 59.4% อีก 40.6% เป็นผู้มีขวัญต่ำ ส่วนผู้ที่ไม่ค่อยมีสัมพันธ์ภาพกับผู้รวมงานไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีขวัญต่ำ คือ 50.8% และ 49.2% เป็นผู้มีขวัญสูง จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทั้ง 2 ปัจจัยนี้มีแต่ไม่มากนัก และเมื่อใช้วิธีทางสถิติคำนวณปรากฏความสัมพันธ์ค่าต่ำ คือ .20 ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับความเห็นของ Pfreffner และ Sherwood³⁰ ที่ได้ให้ความเห็นว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการช่วยเหลือกันของผู้รวมงานจะเป็นปัจจัยช่วยให้การดำเนินงานในหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคนในหน่วยงานมีขวัญดีในการปฏิบัติงาน

³⁰Pfreffner & Sherwood, *op cit.*, pp. 179 - 181.

ตารางที่ 32

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงาน
จำแนกตามอายุ

อายุ	ความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงาน	ขวัญ		ยอดรวม
		สูง	ต่ำ	
<u>40 - 60 ปี</u>				
	มีความเป็นมิตร	69.2%(18)	30.8%(8)	45.6%(26)
	ไม่มีความเป็นมิตร	48.4%(15)	51.6%(16)	54.4%(31)
	รวม	57.9%(33)	42.1%(24)	100%(57)
<u>18 - 39 ปี</u>				
	มีความเป็นมิตร	53.5%(23)	46.5%(20)	55.8%(43)
	ไม่มีความเป็นมิตร	50.0%(17)	50.0%(17)	42.2%(34)
	รวม	51.9%(40)	48.1%(37)	100%(77)

การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงานควยอายุ ปรากฏว่าความสัมพันธ์ยังคงมีอยู่ แต่ถ้ามองหลังกันอายุนี้ มีอิทธิพลทำให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวของ เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากกลุ่มอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ปรากฏความสัมพันธ์มีค่าสูงกว่าค่าความสัมพันธ์เดิมก่อนที่จะมีการควบคุม คือมีค่าเท่ากับ .41 ส่วนในของอายุ 18 - 39 ปี กลับปรากฏความสัมพันธ์ลดลงเหลือ .07% และเมื่อพิจารณาในตนเองอายุ 40 - 60 ปี พบว่าส่วนใหญ่ 54.4% ให้ความเห็นว่า ไม่มีความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกัน ส่วนในกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า กลับปรากฏว่าส่วนใหญ่ 55.8% มีความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน นั้นแสดงว่า คนวัยหนุ่มมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างมิตรในหมู่เพื่อนร่วมงาน ตรงข้ามกับผู้มีอายุสูงแม้จะปฏิบัติงานมานานรู้จักมักคุ้นเพื่อนร่วมงานมากกว่า แต่ก็ไม่มีความเฉื่อยชาที่จะมีสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น แດอย่างไรก็ดีพบว่าในทั้ง 2 กลุ่มอายุส่วนใหญ่มีขวัญสูงในตารปฏิบัติงาน

ตารางที่ 33

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงาน
จำแนกตามสถานภาพการสมรส

สถานภาพการสมรส	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
<u>โสด</u>			
มีความเป็นมิตรกัน	62.5%(5)	37.5%(3)	42.1%(8)
ไม่มีความเป็นมิตรกัน	45.5%(5)	54.5%(6)	57.9%(11)
รวม	57.7%(10)	47.3%(9)	100%(19)
<u>แต่งงานแล้ว</u>			
มีความเป็นมิตรกัน	59%(36)	41%(25)	53.0%(61)
ไม่มีความเป็นมิตรกัน	50%(27)	50%(27)	47.0%(54)
รวม	54.8%(63)	45.2%(52)	100%(115)

การควบคุมด้วยภูมิหลังด้านสถานภาพการสมรสของคนงาน ปรากฏว่าลักษณะความสัมพันธ์ยังคงมีเหมือนก่อนการควบคุม ซึ่งในกลุ่มหญิงโสดส่วนใหญ่ (57.9%) ไม่มีความเป็นมิตร และการช่วยเหลือกันในทางตรงข้าม ในทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นผู้มีขวัญสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์จำแนกตามสถานภาพการสมรส ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความสัมพันธ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมากขึ้น ในทั้ง 2 กลุ่มแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสถานภาพการสมรสมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว เหตุที่ปรากฏดังนี้ อาจเป็นเพราะคนโสดยังไม่ปัญหาที่คองแก่ใจจึงไม่มีการผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนผู้ที่แต่งงานแล้วมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัว ซึ่งอาจมีปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเลี้ยงบุตรซึ่งจะคงปรึกษาหารือกับผู้ใดโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานจึงต้องมีสัมพันธ์ภาพดังกล่าว

ตารางที่ 34

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับการเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงาน
จำแนกตามระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน

ความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
<u>1 - 5 ปี</u>			
มีความเป็นมิตร	62.5%(25)	37.5%(15)	51.3%(40)
ไม่มีความเป็นมิตร	50.0%(19)	50.0%(19)	48.7%(38)
รวม	56.4%(44)	43.6%(34)	100%(78)
<u>6 - 11 ปี</u>			
มีความเป็นมิตร	55.2%(16)	44.8%(13)	51.8%(29)
ไม่มีความเป็นมิตร	48.2%(13)	51.8%(14)	48.2%(27)
รวม	51.8%(29)	48.2%(27)	100%(56)

การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันของเพื่อนร่วมงาน โดยระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานปรากฏความสัมพันธ์ยังคงมีอยู่ แต่ลดลงเล็กน้อยในทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งพิจารณาความแตกต่างระหว่างผู้เป็นมิตรกับกลุ่มผู้ที่ไม่มี
ความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกัน ไม่มีความแตกต่างกันนัก นอกจากนั้นแล้วในทั้ง 2
กลุ่มอายุ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีขวัญสูงและเห็นว่ามีความสัมพันธ์และมีการช่วยเหลือกัน แสดง
ให้เห็นว่าการควบคุมควยระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความ
เป็นมิตรและการช่วยเหลือระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่มีความหมาย

ตารางที่ 35

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับความเป็นมิตรและการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน
งาน จำแนกตามภูมิลำเนาเดิม

ความ เป็นมิตร และการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน	ขวัญ		ยอดรวม
	สูง	ต่ำ	
<u>กรุงเทพมหานคร</u>			
มีความเป็นมิตร	58.8%(10)	41.21%(7)	65.4%(17)
ไม่มีความเป็นมิตร	44.4%(4)	55.6%(5)	34.6%(9)
รวม	53.8%(14)	46.2%(12)	100%(26)
<u>ต่างจังหวัด</u>			
มีความเป็นมิตร	59.6%(31)	40.4%(21)	48.1%(52)
ไม่มีความเป็นมิตร	50.0%(28)	50.0%(28)	51.9%(56)
รวม	54.6%(59)	45.4%(49)	100%(108)

ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน จำแนกตามภูมิลำเนาเดิม พบว่าความสัมพันธ์ยังคงมีอยู่และกลับปรากฏเห็นชัดขึ้นในกลุ่มที่มีภูมิลำเนาเดิมที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในกลุ่มนี้มีค่าความสัมพันธ์สูงขึ้นเล็กน้อย คือ .28 ในขณะที่เดียวกันก็พบว่าคนงานส่วนใหญ่ที่เกิดในกรุงเทพฯ จะมีความเป็นมิตรและช่วยเหลือกันและรวมทั้งส่วนใหญ่มีขวัญสูงในการปฏิบัติงานด้วย ส่วนในกลุ่มที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ปรากฏว่าส่วนใหญ่กลับไม่มีความเป็นมิตรและช่วยเหลือกันความสัมพันธ์ในกลุ่มนี้ลดลงเหลือเพียง .17 แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มนี้ก็ยังคงมีขวัญดีในการปฏิบัติงาน จากผลการวิเคราะห์นี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพราะเหตุที่ผู้ที่เกิดในกรุงเทพฯ มีความคุ้นเคยกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีกว่าผู้ที่เกิดจากต่างจังหวัด ทั้งในทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีขวัญสูง